
วว. เป็นสถาบันวิจัยหน่ึงท่ีเริ่มต้นคิดค้น วิจัยและ

พัฒนาพลังงานทดแทนมาอย่างยาวนาน จนประสบความ

ส�าเร็จในการผลักดันเชื้อเพลิงชีวภาพสู ่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์เป็นแห่งแรกของประเทศ และยังสามารถลดปริมาณ

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ รวมถึงน�าของเสียจากภาค

อุตสาหกรรมและการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ฉบับนี้ จึง

ขอน�าท่านผู ้อ ่านมาพบกับผู ้เชี่ยวชาญด้านพลังงานชีวมวล 

ประจ�าศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

ดร.รุจิรา จิตรหวัง ซ่ึงกรุณาให้เกียรติมาคุยเฟื่องเรื่องวิทย์งาน

วิจัยด้านพลังงานกัน

ทิศทางของพลังงานโลกและประเทศไทยเป็นอย่างไร

ส�าหรับในมุมมองของผมในฐานะนักวิจัยด้านพลังงาน 

พลังงานโลกยังมีทิศทางเหมือนเดิม ผลจากการประชุม

นานาชาติทางพลังงานต่างๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางเดียวกัน 

คือในภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้า ส่วนภาค

ขนส่งจะใช้เช้ือเพลิงกับไฟฟ้า ซึ่งในอนาคตการใช้ไฟฟ้าจะเข้า

มาทดแทนการใช้เช้ือเพลิงมากขึ้น จะเห็นได้จากอุตสาหกรรม

ยานยนต์หันมามุ่งพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า EV (Electric 

Vehicle) กันแทบทั้งสิ้น

 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและขนส่งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงจาก
ซากดึกด�บรรพ์ จ�พวกน�้ามัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ มาสันดาปเผาไหม้ให้เกิดพลังงาน เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จนสร้างปัญหามลพิษ กระทบกับสิ่งแวดล้อม ปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปัจจุบัน นักวิจัยทั่วโลกจึงพยายามคิดค้น
นวัตกรรมพลังงานทางเลือกมาทดแทน ลดการใช้ หรือใช้ให้คุ้มค่าที่สุด เกิดมลพิษน้อยที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับโลกของเราในระยะยาว

บทสัมภาษณ์ 
ดร.รุจิรา จิตรหวัง นักวิจัยอาวุโส 
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วว. ผู้ริเริ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ 
เพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 แนวโน้มด้านพลังงานของโลกกับประเทศไทยก็มี

ทิศทางที่สอดคล้องกัน เม่ือพูดถึงการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ 

เรามีสัดส่วนการใช้อยู่ 5 ส่วนหลัก คือ 1) ภาคอุตสาหกรรม 

37% 2) ภาคครัวเรือน 22% 3) ภาคธุรกิจ 22% 4) กลุ่มผู้ผลิต

ไฟฟ้าใช้เอง 15% 5) ภาคอื่นๆ 4% 

 ส่วนการใช้พลังงานความร้อน ก็ยังใช้แหล่งพลังงาน

ใกล้เคียงกันกับไฟฟ้า ในประเทศไทยมีการใช้จาก 6-7 แหล่ง 

ได้แก่ แก๊สธรรมชาติ ซ่ึงมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดอยู่ที่ 60-

65% รองลงมาเป็น ถ่านหิน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลังงานแก๊สชีวมวล พลังงานน�้า 

รัฐบาลได้วางแผนด้านพลังงานระยะยาวไว้ 20-30 ปี 

โดยตั้งเป้าลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติให้ลดลง

มาเหลือ 37% เมื่อถึงปี พ.ศ. 2579 จากเดิมปี พ.ศ. 2558 มีการ

ใช้ประมาณ 65% และไปเพิ่มสัดส่วนพลังงานอื่นๆ ให้มาใกล้

เคียงกันเพ่ือให้เกิดสมดุลการใช้ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน

จากเดิม 7% เพิ่มเป็น 18% โดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสง

อาทิตย์ พลังงานลม พลังงานทดแทนจากขยะ แก๊สชีวภาพ ซึ่ง 

วว. มีบทบาทและกรอบการท�างานวิจัยอยู่บนฐาน Bio- based, 

Area-based ที่จะมาสนับสนุนได้อย่างครบวงจร

 ในภาคขนส่ง การใช้เชื้อเพลิงน�้ามันเบนซินและน�้ามัน

ดีเซลในประเทศไทยที่ผ่านมา เราใช้ LPG, NGV เข้ามาทดแทน

เพียงส่วนหนึ่ง ในสัดส่วนการใช้ ดีเซล 56% เบนซิน 33% NGV 

เพียง 7% และ LPG 4% เท่านั้น เพราะตลาดราคาน�้ามันโลก

ปัจจุบันปรับลดลงมา ท�าให้ NGV เริ่มใช้น้อยลง และผู้บริโภคหัน

กลับมาใช้ดีเซลมากขึ้น เช่นเดิม

 รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น โดยก�าหนด

ให้น�้ามันไบโอดีเซล B20 ราคาต�่าลงมา 5 บาท เพ่ือสร้างแรง

จูงใจ ส่วนภาคไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า EV ก็ได้รับการส่งเสริมมาก

ขึ้น แต่ยังไม่มีความพร้อมมากนัก

ช่วยเล่าถึงผลงานของท่าน เกี่ยวกับด้านพลังงานที่
ด�เนินการใน วว.

ผมเริ่มเข้าท�างาน วว. เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้มีโอกาสเข้า

มาร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนาเอทานอล ที่ก�าลังเป็นจุดเด่น

ของ วว. ในเวลานั้น โดยมี ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร เป็นหัวหน้า

โครงการ และผู้บริหารในขณะนั้นได้ร่วมผลักดันโครงการ สนอง

ตามแนวทางพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

รัชกาลที่ 9 ที่ทรงส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากผลิตผล

การเกษตรที่ประเทศเรามีอยู่ โดย วว. ท�าการวิจัยผลิตเอทานอล

จากมันส�าปะหลัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.  

บางจาก และแสงโสม เราประสบความส�าเร็จในการเป็นผู้ผลิต

พลังงานชีวภาพรายแรก โดยผลิตได้วันละ 1,500 ลิตร แบ่งให้

กับ ปตท.และบางจาก ไปทดลองจัดจ�าหน่ายในรูปแบบน�้ามัน

ชีวภาพ โดยน�าเอทานอลที่เราผลิตได้ไปผสมกับน�้ามันเบนซินใน

สัดส่วน 10% เกิดเป็น แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) ขึ้นมา

ปัจจุบันมีการพัฒนาเพิ่มการใช้เอทานอลเป็นส่วนผสม

มากขึ้น โดยมีสัดส่วนการบริโภค แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) อยู่ที่ 

43% รองลงมาคือ แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) 33% ส่วนแก๊สโซฮอล์

91 (E20) 20% และ E85 เพียง 4% จะพบว่าความเชื่อมั่น

“
”

พ ลั ง ง า น โ ล ก ยั ง มี
ทิศทางเหมือนเดิม และ
ในอนาคตการใช้ไฟฟ้า
จะเข้ามาทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงมากขึ้น

Produced Methanol Reactor by Autothermal Reforming Process

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การใช้เอทานอลในน�้ามันเบนซิน ยังมีความนิยมผสมในสัดส่วน 

20% เท่านั้น ในฐานะนักวิจัยเรายังคงต้องพัฒนาต่อไป ขณะนี้

เราต่อยอดการวิจัยมาถึงระดับที่มุ่งจะใช้เอทานอล 100% แทน

น�้ามันเบนซินซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ เบนซิน 91 เลยทีเดียว 

แต่ขณะนี้ต้นทุนราคาที่ผลิตได้ยังสูงกว่าราคาน�้ามันในตลาด เรา

ยังต้องพัฒนาต่อไปให้ถูกลงกว่านี้ โดย วว. มีโรงงานผลิตเอทา-

นอลต้นแบบอยู่ที่จังหวัดก�าแพงเพชร ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการ

วิจัยหาพืชชนิดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงจรของอาหาร มาเป็นวัตถุดิบ

ประเภทเซลลูโลส แทนการใช้มันส�าปะหลัง ซ่ึงจะมาช่วยท�าให้

ต้นทุนการผลิตเอทานอลต�่าลงได้

ต่อมาปี พ.ศ. 2546 หลังจากประสบความส�าเร็จใน

โครงการผลิตเอทานอลส�าหรับน�้ามันเบนซินแล้ว ก็หันมาวิจัย

น�้ามันไบโอดีเซลบ้าง ซึ่งขณะนั้นน�้ามันดีเซลก็มีราคาสูงขึ้น

เรื่อยๆ โดยเราเริ่มจากการน�าน�้ามันปาล์มดิบมาท�าปฏิกิริยา

กับเมทานอล ได้ออกมาเป็นไบโอดีเซล และพัฒนาจนสามารถ

สร้างเครื่องต้นแบบขนาด 150 ลิตรต่อวัน และ 1,500 ลิตรต่อ

วัน เป็นเครื่องแรกของประเทศในเวลานั้น วันนี้มีโรงผลิตไบโอ

ดีเซลท้ังประเทศ 14 โรง มีก�าลังการผลิตรวม 7 ล้านลิตรต่อ

วัน ที่สามารถใช้ทดแทนน�้ามันดีเซลในภาคขนส่ง และรัฐบาล

ก�าลังผลักดันให้เปล่ียนน�้ามันดีเซลพื้นฐานท้ังหมดเป็นน�้ามัน

ไบโอดีเซล 10% (B10) ยิ่งไปกว่านั้นทางภาคใต้ก็เริ่มมีการใช้

น�้ามันไบโอดีเซล 100% (B100) ไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามใน

ตลาดน�้ามันในประเทศ ยังยอมรับที่เพียงสัดส่วน B10 ส�าหรับ

เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วใช้กับรถกระบะ และ B20 ส�าหรับ

เครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้าที่ใช้กับรถบรรทุก เท่านั้น

ประเทศไทยมีการใช้น�้ามันดีเซลประมาณ 60 ล้านลิตร

ต่อวัน ดังนั้นถ้าเราทดแทนด้วยน�้ามันไบโอดีเซล B10 ก็จะเพิ่ม

การใช้น�้ามันไบโอดีเซลได้ 6 ล้านลิตรต่อวัน ถ้าเป็น B20 จะเพิ่ม

ได้ถึง 12 ล้านลิตรต่อวัน ส่งผลให้ต้องตั้งโรงงานขยายการผลิต

ให้มากขึ้น รัฐบาลจึงต้องผลักดันส่งเสริม B20 เพื่อส่งเสริมการ

ใช้ปาล์มให้มากขึ้น

 อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เรายัง

ต้องน�าเข้าเมทานอลมา 100% ซึ่งเมทานอลได้มาจากฟอสซิล

ถ่านหิน จึงยังกล่าวว่าเป็นชีวภาพไม่ได้ทั้งหมด ถ้าเราส่งเสริมให้

ผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น ก็ต้องน�าเข้ามากขึ้นตามไปด้วย วว. เรา

ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงมองเห็นโอกาสในการวิจัย ผลิตเมทานอล

ขึ้นใช้เองจากฐานชีวภาพทั้งหมด

“

”

ขณะนี้ เราต ่อยอดการ
วิจัยมาถึงระดับที่มุ ่งจะ
ใช ้ เอทานอล 100% 
แทนน�้ ามันเบนซินซึ่งมี
คุณสมบัติเทียบเท่ากับ 
เบนซิน 91 เลยทีเดียว

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เมื่อเราได้ไบโอเมทานอลมาแล้ว ก็ยังคงติดในเรื่อง

ต้นทุนราคาที่ยังสูงอยู่ เรายังมุ่งพัฒนาต่อยอดต่อไปโดยน�าแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาท�าปฏิกิริยาให้มากข้ึน ในสัดส่วน

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 70% ต่อมีเทน 30% เพื่อลดราคาการ

ผลิตเมทานอลให้ต�่าลง และเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา Paris 

agreement ที่ต้องลดแก๊สเรือนกระจก (greenhouse gas) 

โดย วว. มองหาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีการปลด

ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหลือท้ิง เพื่อรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีนี้ ซ่ึงปัจจุบันได้ผู ้ประกอบการ 2 รายใหญ่ของ

ประเทศ ได้แก่ บริษัท อาร์อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จ�ากัด (RPS) 

ที่มีบ่อแก๊สชีวภาพขนาด 150,000 คิวต่อวัน มาร่วมโครงการ

กับ วว. ออกแบบกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลระดับขนาด 

10,000 ลิตรต่อวัน เพื่อน�าไปติดตั้งร่วมกับโรงงาน รายที่สองคือ 

บริษัท ครัยโอเทค ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (KTD) เป็นโรงแยก

แก๊สให้กับ ปตท. มาร่วมกับ วว. ที่ขนาดการผลิต 2,500 ลิตร

ต่อวัน แล้วจะขยายไป 20,000 ลิตรต่อวัน ในปีหน้า เรียกได้ว่า

จะเป็นสองโรงงานผลิตไบโอเมทานอลแห่งแรกๆ ของประเทศ 

 ส�าหรับในต่างประเทศ การผลิตเมทานอลจะใช้วิธีน�า

แก๊สไฮโดรเจนผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ผลิตภัณฑ์

ออกมาเป็นเมทานอลกับน�้า ซ่ึงต้องมีกระบวนการกล่ันแยกน�้า

ออกจากเมทานอลอีกที ท�าให้ยังมีต้นทุนค่อนข้างสูง ซ่ึง วว. ก็

มีโครงการวิจัยแนวทางนี้เช่นกัน โดยมีความร่วมมือกับบริษัท บี

แอลซีพี เพาเวอร์ จ�ากัด (BLCP) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยที่

เราน�าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต

ไฟฟ้ามาท�าปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนที่ได้จากการเปล่ียนน�้า

ทะเลเป็นน�้าจืดที่น�าไปเป็นน�้าหล่อเย็นในการผลิตไฟฟ้า ได้เป็น

เมทานอล ต้นทุนราคายังสูงอยู่ท่ี 17 บาท เรายังต้องปรับปรุง

ต่อไป

 เมทานอล ถือเป็นทั้งเชื้อเพลิงในตัวเอง และเป็นสาร

เคมีที่ส�าคัญสามารถต่อยอดไปได้เป็น เมทิลเอสเทอร์ (ไบโอ-

ดีเซล) กรดแอซีติก ฟอร์มาลดีไฮด์และผลิตพลาสติก การ

ผลิตเมทานอลจึงได้ประโยชน์กับผู ้ประกอบการหลายด้าน 

ทั้งโรงงานจากภาคอาหาร ภาคกสิกรรมที่ผลิตแก๊สชีวภาพ

จากการหมักของเสีย รวมถึงโรงงานผลิตเอทานอลท่ีมีแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้ง สามารถน�ามาผลิตเมทานอล เกิด

วัฏจักรหมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างคุ้มค่า

CH4  +  CO2  +  H2O   CO  +  H2   CH3OH
Reforming Hydrogenation

 ในปี พ.ศ. 2557 วว. จึงเริ่มโครงการผลิตเมทานอลจากแก๊สชีวภาพซึ่งได้จากของเสียเชิงชีวภาพที่มีคาร์บอนเป็นองค์-

ประกอบ ได้แก่ มีเทน (CH4) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาผสมกันให้ได้เป็นเมทานอล เราใช้น�้า (H2O) เข้ามาร่วมท�าปฏิกิริยาใน 

2 ขั้นตอน คือ 1) ท�าปฏิกิริยา Reforming เปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) กับไฮโดรเจน (H2) ออกมาก่อน จากนั้นใน

ขั้นตอน 2) ท�าปฏิกิริยา Hydrogenation เกิดเป็นเมทานอล (CH3OH) ขึ้นมา เราจึงประสบความส�าเร็จในการผลิตไบโอเมทานอล

จากแก๊สชีวภาพ
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ท่านมีความมุ่งหวังในการท�งานอย่างไร และต้องการ
สร้างผลงานที่มี impact กับองค์กรหรือสังคม
อย่างไร

เราต้องดูบทบาทหน้าที่ขององค์กรก่อน วว. เราได้รับ

ภารกิจมาเรื่อง Bio-based และ Area-based เพราะฉะนั้นเรา

ต้องท�าภายใต้กรอบนี้ ด้าน Area-based เราไปส่งเสริมการใช้

ปาล์มทางภาคใต้ ส่วน Bio-based เราลงไปช่วยพืชเศรษฐกิจ

ของประเทศ ได้แก่ ข้าว ยาง ปาล์ม มัน อ้อย ซึ่งมีราคาต�่ามาก 

ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อขยับฐานรายได้เกษตรกร

ให้สูงขึ้น 

นักวิจัยต้องตีโจทย์ใหญ่ขององค์กร แล้วจึงก�าหนดว่า

เราจะท�าอะไร ในมิติของผมคือ ต้องมองต่อยอดว่า ท�าแล้วไป

ไหนต่อได้อีก เสมือนเป็นจิ๊กซอว์ในการก้าวต่อไป เช่น เราขอ

ทุนวิจัยไปในปีงบประมาณ 2564 เป็นโครงการพัฒนาต่อยอด

มาจากเมทานอล ในการผลิตแก๊สหุงต้ม (LPG) ใช้กันเองโดยไม่

ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมี Impact ถึงระดับชุมชนได้เลย 

ให้ชาวบ้านสามารถหมักมูลสัตว์เอง แล้วน�ามาผ่านกระบวนการ

เป็นเมทานอลและ LPG ขึ้นใช้เองในพื้นที่โดยไม่ต้องขนส่งเลย

นอกจากน้ันผมยังมีโครงการวิจัยไบโอแก๊สโซลีน ให้มี

ราคาที่แข่งขันได้ และจะน�าไปทดลองตลาดในปั๊มน�้ามันขนาด

เล็กก่อน เนื่องจากน�้ามันเชื้อเพลิงชนิดใหม่จะได้รับการยอมรับ

ค่อนข้างยาก เพราะอาจยังไม่มีความเชื่อม่ันและอาจกระทบต่อ

บริษัทผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ เราจึงต้องผลักดันงานวิจัยนี้ต่อไป

บทบาทของนักวิจัยที่ประสบความส�เร็จ ควรเป็น
อย่างไร

ส่ิงแรกคือ ต้องรู้ตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราถนัดอะไร ถ้า

เราไปท�าในส่ิงที่เราไม่ถนัด โอกาสประสบความส�าเร็จก็น้อย 

เพราะเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้น เราต้องรักในงานนั้นและต้องอยู่ภาย

ใต้บทบาทหน้าที่ของเราด้วย บางครั้งเราก็ต้องรอโอกาสที่จะ

“
”

บางครั้งเราก็ต้องรอ
โอกาสที่ จะ ได ้ท�งาน
ที่เรารัก ถ้าเรามั่นคง
ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ต้อง
พยายามสู้ พยายามท�
ต่อไป

คุยเฟื่องเรื่องวิทย์
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ได้ท�างานที่เรารัก ถ้าเราม่ันคงว่ามันเป็นสิ่งท่ีดีก็ต้องพยายามสู้ 

พยายามท�าต่อไป

เรื่องของเทคโนโลยี ความรู้ ก็ต้องตามให้ทัน ต้องหมั่น

ติดตามค้นคว้าหาข้อมูล หาจุดเด่น จุดด้อย ให้เจอ หรือวิเคราะห์ 

SWOT เมื่อเรามีความรู้ เราก็จะป้องกันความล้มเหลวสู่ความ

ส�าเร็จได้ และต้องรู้จักวิธีการหาแหล่งทุน ต้องสร้างผลงานทาง

วิชาการให้คนรู้จัก เขียนบทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ลง

วารสารต่างๆ ออกไปประชุม สัมมนา น�าเสนอในงานต่างๆ จน

คนเชื่อมั่นมากขึ้น และที่ส�าคัญที่สุดคือต้องมีทีมวิจัย นักวิจัยคน

เดียวไม่สามารถท�าได้ ต้องมีคนช่วยท�า มาช่วยคิดในเป้าหมาย

เดียวกัน เพื่อลดเวลาสู่ความส�าเร็จมาให้เร็วขึ้น

ที่ส�าคัญคือ องค์กรต้องให้การส่งเสริม เพราะในบาง

ครั้งสิ่งใหม่ที่ยังไม่รู้จัก ถ้าไม่ได้รับโอกาสส่งเสริมก็จะไม่เกิดการ

ปลูกเมล็ดพันธุ์ เช่นเดียวกันถ้าวันนั้นไม่ได้ทุนวิจัยเมทานอล ก็

ไม่เกิดไบโอเมทานอลในวันนี้ เราต้องดูมูลค่าของโครงการวิจัย

ว่าถึงบางอย่างอาจจะยากแต่เมื่อท�าได้ส�าเร็จแล้วเกิด Impact 

กว้างเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ก็น่าลงมือท�า

การท�างานต้องถ่ายทอดองค์ความรู้กัน ช่วยกันผลัก

ดันส่งต่อ รุ่นต่อรุ่น สร้างคน สร้างบุคลากร ให้องค์ความรู้ของ

เราไม่สูญหายไป เราต้องสร้างคนให้มาทดแทนเราให้พัฒนาต่อ 

ยอดต่อไป

สิ่งที่อยากจะฝากไว้

อยากฝากน้องๆ ไว้ว่า การเป็นนักวิจัยต้องอดทน ค�า

ว่า Research มาจากสองค�าคือ Re ที่แปลว่า Again กับค�า

ว่า Search คือค้นหา หมายความว่า เราต้องสืบค้นทบทวน

ข้อมูลองค์ความรู้ ค้นแล้วค้นอีก จึงจะเป็นนักวิจัยได้ การเขียน

ข้อเสนอโครงการวันนี้อาจจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนก็ได้ แต่ต้อง

ม่ันคงว่าเราจะท�าส่ิงน้ี ต้องยึดม่ันและอดทน ต้องสู้ ต้องหา

แนวทางต่อไป หากยังท�าเองไม่ได้ก็ต้องไปร่วมกับโครงการอ่ืน 

เช่น วันแรกที่ผมไปน�าเสนอโครงการไบโอเมทานอลก็ไม่มีใคร

รู้จัก เราจึงต้องไปร่วมกับเครือข่าย ไปพูดไปน�าเสนอให้คนรู้จัก

มากขึ้น แม้แต่ไปร่วมกับโครงการอื่นก่อน เมื่อส�าเร็จแล้ว จึงน�า

มาต่อยอดเป็นโครงการวิจัยของตนเองก็ได้ เพราะไม่มีงานวิจัย

ใดที่จะส�าเร็จได้โดยง่าย

ที่ส�าคัญน้องๆ รุ่นใหม่ ต้องหมั่นเรียนรู้และดูแบบอย่าง

จากนักวิจัยรุ่นพี่ พยายามที่จะเข้ามาสนับสนุนร่วมกัน ต้อง

วางตัวเข้าไปอยู่ในส่วนที่ให้เรามีโอกาสได้แสดงออก เพื่อก้าวมา

เป็นนักวิจัยที่ดีและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
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